

Quy tắc và Tuyên bố Sứ

Con người là trọng tâm của các hành động của chúng tôi.

Chúng tôi gặp nhau trong tầm mắt và chúng tôi không ngừng học hỏi. Điều này đặc trưng cho sự tương tác với khách hàng, đối tác hợp tác, những người tham gia đào tạo và giáo dục nâng cao và chúng tôi, nhóm HR ARENA GmbH. Việc liên tục thúc đẩy giao tiếp cởi mở và minh bạch giữa tất cả những người liên quan là yếu tố quyết định cho điều này.

Đối với chúng tôi, trọng tâm là con người và chúng tôi đặc biệt thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên bằng cách tránh căng thẳng quá mức, áp lực phải thực hiện và căng thẳng gây ra tai nạn/bệnh tật.

HR ARENA đại diện cho các cơ hội bình đẳng - cho cả nhóm và khách hàng của chúng tôi. Mọi người đều xứng đáng có những cơ hội như nhau và chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, kể cả dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia.

Nhiệm vụ trung tâm của chúng tôi là hội nhập của mọi người vào thị trường đào tạo và việc làm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người có được sự tồn tại nghề nghiệp bền vững và nhờ đó gắn kết họ với xã hội. Những nguyên tắc hành động của chúng tôi xác định công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên xem xét Bộ quy tắc của mình để đảm bảo các giá trị của chúng tôi là hiện hành và được chia sẻ trong toàn nhóm.

Tuyển dụng công bằng lao động có tay nghề nước ngoài

Việc tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của WHO đối với việc tuyển dụng quốc tế các chuyên gia y tế là nguyên tắc chỉ đạo cho sự hợp tác giữa chúng tôi, các cộng tác viên và khách hàng của chúng tôi. Cụ thể, Bộ quy tắc ứng xử được thiết kế để bảo vệ quyền di cư của các cá nhân và hiểu rằng lợi ích và trách nhiệm hợp pháp của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, quốc gia xuất xứ và người sử dụng lao động ở quốc gia điểm đến không thể xung đột với nhau.

Tất nhiên, chúng tôi cam kết rõ ràng với công ước nhân quyền quốc tế. HR ARENA và các đối tác hợp tác công nhận các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO, đặc biệt là Nguyên tắc chung và hướng dẫn hoạt động về tuyển dụng công bằng của ILO và các tiêu chuẩn IRIS của Tổ chức Di cư Quốc tế, đồng thời điều chỉnh công việc của họ cho phù hợp.

Là một phần của quy trình tuyển dụng và sắp xếp, luật pháp và thỏa thuận của tất cả các quốc gia tham gia nơi HR ARENA và các đối tác hợp tác của HR ARENA hoạt động đều được tuân thủ, bao gồm luật lao động và luật nhập cư có liên quan.

HR ARENA tuân thủ 'chính sách miễn phí' nghiêm ngặt theo nguyên tắc người sử dụng lao động trả lương, điều đó có nghĩa là các y tá không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tuyển dụng và bố trí việc làm.

Berlin, 09.02.2023

